



เกษตรจังหวัดพิจิตรจัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๕

จังหวัดพิจิตร



นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร แจ้งว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้จังหวัดพิจิตรจัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการผลิตทางการเกษตร มีความรู้ระดับพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวิชาการและได้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านการเกษตร โดย วิทยากร จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ ดังนี้ การผลิตบัวเวอร์เรีย เตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร การเพาะซาก้าไม้ การโยนกกล้า การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรรวม การเกษตรผสมผสาน การทำบัญชีครัวเรือน โดยวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตร โรงเรียนเกษตรกรและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ในการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่นี้นอกจากการอบรมทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมกลุ่มในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและการแบ่งปันพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำชุมชน ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืนในช่วงของการฝึกอบรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมนั้นได้

ทำกิจกรรมทำร่วมกัน อาทิ การทำกิจกรรมกลุ่ม การรับประทานอาหาร การนั่งนวดการ อาทิ การเตรียมความพร้อม การร้องเพลง การออกกำลังกายแบบโยคะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลที่ได้รับเกษตรกรสามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติจริงจากการฝึกอบรมไปใช้ในไร่นาและครัวเรือนเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



นายสุชิน ฉิมไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ / ภาพ/ ช่าง
นางสาวมนภรณ์ เลาวกุล เจ้าหน้าที่งานธุรการ